



บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02 093 1681-3 โทรสาร 02 093 1684
www.wowfactor.co.th

WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
77/1 SOI RUAM SIRI MIT, CHOM PHON,
CHATUCHAK, BANGKOK 10900
Tel. 02 093 1681-3 Fax. 02 093 1684
www.wowfactor.co.th

ที่ W-AD025/2564

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับนายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ ซึ่งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัทฯ โดยการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ จำนวนไม่เกิน 69,322,500 บาท ซึ่งเป็นวงเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี รวมเป็นดอกเบี้ยจำนวน 4,694,938 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีขนาดของรายการเท่ากับ 4,694,938 บาท โดยบริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการต่อมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ได้เนื่องจาก NTA ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ติดลบ

ในการนี้ ในช่วงระหว่างหกเดือนก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ โดยไม่คิดดอกเบี้ย ดังนั้น จึงไม่มีขนาดรายการให้คำนวณรวมกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้แต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องของหรือญาติสนิทของนายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้นปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์)
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับนายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ ซึ่งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท โดยการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ จำนวนไม่เกิน 69,322,500 บาท ซึ่งเป็นวงเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี รวมเป็นดอกเบี้ยจำนวน 4,694,938 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดของรายการเท่ากับ 4,694,938 บาท โดยบริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการต่อมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ได้ เนื่องจาก NTA ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ตีลบ

ในการนี้ ในช่วงระหว่างหกเดือนก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ โดยไม่คิดดอกเบี้ย ดังนั้น จึงไม่มีขนาดรายการให้คำนวณรวมกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้แต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของนายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายหลังจากที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยคาดว่าจะเริ่มทำรายการในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัทฯ

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา : นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ

บริษัทฯ จะรับความช่วยเหลือทางการเงินจำนวนไม่เกิน 69,322,500 บาท ซึ่งเป็นวงเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี รวมเป็นดอกเบี้ยจำนวน 4,694,938 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดของการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการรับความช่วยเหลือทางการเงิน	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจากในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ปี 2563 ธุรกิจอาหารได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งจากนักท่องเที่ยวที่น้อยลง กำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง ตลอดจนมาตรการของรัฐที่เข้มงวด และมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ซึ่งทำให้บริษัทฯ ในฐานะบริษัทฯ ที่ลงทุนในธุรกิจอาหารต้องมีการจัดหาเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากสถานการณ์ COVID-19 และใช้สำหรับการดำเนินกิจการในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงเพิ่มความคล่องตัวของกระแสเงินสดที่ใช้หมุนเวียนในกิจการ
วงเงินกู้ยืม	69,322,500 บาท
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)	ร้อยละ 6.00 ต่อปี โดยมีกำหนดการชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนนับแต่วันที่เริ่มต้นคิดดอกเบี้ย หรือเมื่อชำระคืนเงินต้น ในกรณีที่มีการชำระคืนเงินต้นก่อนครบกำหนดระยะเวลากู้ยืม
ระยะเวลากู้ยืม	ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 - 31 ธันวาคม 2565 รวม 412 วัน
รวมดอกเบี้ยจ่าย	4,694,938 บาท
หลักประกันและมูลค่าของหลักประกัน	ไม่มี

ขนาดของรายการ

ในการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว สิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะชำระให้แก่นายศิริตัน รัตนไพฑูรย์ ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินกู้ตามสัญญาในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี ซึ่งคิดเป็นมูลค่าดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะต้องชำระตลอดช่วงเวลาที่กู้ยืมเงินตามสัญญาเป็นจำนวน 4,694,938 บาท จึงมีขนาดของรายการเท่ากับ 4,694,938 บาท โดยบริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการต่อมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ได้ เนื่องจาก NTA ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ติดลบ ดังนั้น การรับความช่วยเหลือทางการเงินนี้จึงเป็นการทำรายการที่มีขนาดเกินกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการ	รายละเอียด
งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564	
สินทรัพย์รวม (พันบาท) – (1)	1,237,668
หนี้สินรวม (พันบาท) – (2)	497,245
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน* (พันบาท) – (3)	1,016,118
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (พันบาท) – (4)	3
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (พันบาท) = (1) – (2) – (3) – (4)	(275,698)
มูลค่าสิ่งตอบแทนของรายการ = มูลค่าดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะต้องชำระตลอดเวลาที่กู้ยืมเงินตามสัญญา (บาท)	4,694,938
ขนาดของรายการ (ใช้ค่าสูงในการวัดขนาดรายการ จึงมีขนาดเกินกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท)	4,694,938

*สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมถึง สินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าความนิยม

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ

ไม่มี

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการชำระราคา

ในการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว สิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะชำระให้แก่นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินกู้ตามสัญญาในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี ซึ่งคิดเป็นมูลค่าดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะต้องชำระตลอดช่วงเวลาที่กู้ยืมเงินตามสัญญาจำนวน 4,694,938 บาท โดยมีกำหนดการชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนนับแต่วันที่เริ่มต้นคิดดอกเบี้ย หรือเมื่อชำระคืนเงินต้น ในกรณีที่มีการชำระคืนเงินต้นก่อนครบกำหนดระยะเวลากู้ยืม

6. ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นผู้กรณิ

นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 43,870,264 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.39 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)

7. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการในรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น

นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทฯ โดยได้รับสิ่งตอบแทนจากบริษัทฯ เป็นดอกเบี้ยเงินกู้ตามสัญญาในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี ซึ่งคิดเป็นมูลค่าดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะต้องชำระตลอดช่วงเวลาที่กู้ยืมเงินตามสัญญาจำนวน 4,694,938 บาท โดยเป็นการให้กู้ที่ไม่มีหลักประกัน

8. **เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น**

การรับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้อาจไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทฯ มิได้ให้หลักประกันใด ๆ กับผู้ให้กู้ และไม่มีข้อจำกัดการจ่ายเงินปันผล

9. **กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม**

นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ ในฐานะกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

10. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นว่า การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ นั้น มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจากในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ปี 2563 ธุรกิจอาหารได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งจากนักท่องเที่ยวที่น้อยลง กำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง ตลอดจนมาตรการของรัฐที่เข้มงวด และมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ซึ่งทำให้บริษัทฯ ในฐานะบริษัทฯ ที่ลงทุนในธุรกิจอาหารต้องมีการจัดหาเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากสถานการณ์ COVID-19 และใช้สำหรับการดำเนินกิจการในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงเพิ่มความคล่องตัวของกระแสเงินสดที่ใช้หมุนเวียนในกิจการ โดยตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ที่มาตรการของรัฐเริ่มผ่อนคลายให้กลุ่มธุรกิจอาหารเริ่มกลับมาเปิดบริการสำหรับการนั่งรับประทานอาหารในร้าน รวมถึงการประกาศเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ทำให้แนวโน้มของกลุ่มธุรกิจอาหารดีขึ้น ดังนั้น นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ จึงจะเริ่มคิดดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ที่มีต่อบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เฉลี่ยของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงไปกว่าอัตราดอกเบี้ยจากบุคคลอื่นที่บริษัทฯ กู้อยู่ ณ ปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ไม่ต้องให้หลักประกันการชำระหนี้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าทำรายการในครั้งนี้จึงเป็นการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

11. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 10.**

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ